



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ โทร. 0-26182323 ต่อ 1304-09

ที่ นร 0203.04/ว 2501

วันที่

๑ ตุลาคม 2549

เรื่อง ขอส่งข่าว กบข.

เรียน ผอ.สำนัก/กอง และหัวหน้าหน่วยงาน

ด้วยสำนักงาน กบข. ได้จัดส่งข่าว กบข จำนวน 20 ข่าว ให้ กปส. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ในสังกัดได้ทราบต่อไป

(นางอุษา จารุหา)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



ข่าว

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ

www.gpf.or.th

เรียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

กบข.เอาใจสมาชิกด้วยบริการสอบถามข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต ทาง Chat และ Co-Browse

กบข. เอาใจสมาชิกด้วยบริการสอบถามข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ด้วยบริการ Chat และ Co-Browse ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

นางอมฤตา สุวรรณจินดา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าปัจจุบันเป็นยุคสังคมข้อมูลข่าวสารที่ต้องการอาศัยความรวดเร็วฉับไวอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินงานของ กบข. ในปัจจุบัน ที่ได้พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการบริการตอบข้อสอบถามแก่สมาชิกทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันการบริการสมาชิกภายใต้ระบบ Internet Contact Center ด้วยรูปแบบ Chat และ Co-Browse นั้นเป็นบริการที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกที่ชื่นชอบการใช้อินเตอร์เน็ต เนื่องจากสามารถใช้สื่อสารโต้ตอบได้ในทุกคำถามที่เกี่ยวกับ กบข. โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบกลับในทันที

โดยรูปแบบบริการ Chat หรือบริการผ่านการพิมพ์ข้อความโต้ตอบระหว่างกันบนเว็บไซต์ จะเป็นบริการที่ให้ข้อมูลและตอบคำถามต่างๆ แก่สมาชิกโดยการพิมพ์สนทนาโต้ตอบระหว่างกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเมื่อสมาชิกติดต่อเข้ามาผ่านเว็บไซต์ กบข. ที่ www.gpf.or.th ที่เมนูข้อมูลประชาสัมพันธ์ หัวข้อติดต่อ กบข. แล้วเลือกหัวข้อ Web Chat ก็จะสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ กบข. เพื่อรับบริการติดต่อสอบถามข้อมูลทุกเรื่องเกี่ยวกับ กบข. ได้ในทันที

ส่วนบริการ Co-Browse หรือบริการให้คำแนะนำช่วยเหลือเมื่อเข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์ ระบบจะทำการเชื่อมต่อหน้าจอคอมพิวเตอร์ของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ของ กบข. ให้อยู่ในหน้าจอเดียวกันโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถแนะนำและอธิบายข้อมูลหรือขั้นตอนวิธีการต่างๆ เช่น วิธีการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ กบข. รวมทั้งการกรอกข้อมูลต่างๆ เป็นต้น ด้วยรูปแบบการผสมผสานการทำงานระหว่างบริการทาง Chat และ Co-Browse ในเวลาเดียวกัน นอกเหนือจากที่สมาชิกสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. ได้จากทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล จดหมาย และการติดต่อที่สำนักงาน ทั้งนี้ หากสมาชิกสนทนากับเจ้าหน้าที่แล้วและไม่มีการตอบรับภายใน 3 นาที ระบบจะดำเนินการยกเลิกการบริการโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถบริการสมาชิกรายถัดไป

หากสมาชิกต้องการสอบถามข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 หรือที่ member@gpf.or.th

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th



ข่าว

กองทุนเพื่อป้องกันภัยพิบัติราชการ

www.gpf.or.th

สมาชิก กบช. ที่เกษียณอายุราชการปี 2549 ยื่นเรื่องรับเงินคืนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สมาชิก กบช. ที่เกษียณอายุราชการปี 2549 ยื่นเรื่องรับเงินคืนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบช.) กล่าวว่สมาชิก กบช. ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2549 นี้ สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจาก กบช. ผ่านส่วนราชการต้นสังกัดได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการได้รับเงินคืน โปรดตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนจัดส่งมายัง กบช. ซึ่งหาก กบช. ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง จะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้สมาชิกภายใน 7 วันทำการ โดยสมาชิกสามารถเลือกวิธีการขอรับเงินจาก กบช. ได้ 3 วิธีคือ ทางเช็ค ทางธนาคาร หรือการโอนเงินเข้าบัญชี

สำหรับสมาชิกที่จะเกษียณในปี 2549 นี้ ว่า ในปีนี้จะมีสมาชิก กบช. ที่เกษียณอายุราชการราว 7,200 คน คิดเป็นงบประมาณที่จะต้องจ่ายคืนแก่สมาชิกทั้งสิ้นกว่า 4,200 ล้านบาท ซึ่งโดยปกติสมาชิกที่จะเกษียณ สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินคืนโดยผ่านส่วนราชการต้นสังกัดได้ทันทีภายหลังจากที่ได้รับสำเนาหนังสือคำสั่งออกหรือประมาณวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันที่คำสั่งมีผลบังคับใช้ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ กบช. มาตรา 44 ที่กำหนดว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อผู้นั้นออกจากราชการ

ทั้งนี้ สมาชิก กบช. ทุกท่านขอรับคำปรึกษาถึงวิธีการและหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินคืนไม่ว่าด้วยเหตุเกษียณอายุราชการหรือพ้นสมาชิกภาพทุกเหตุ ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบช. โทร.1179 กด 6 หรือที่ member@gpf.or.th ทุกวันเวลาทำการ หรือขอรับคำแนะนำกรณีพ้นสภาพได้ทางโทรสาร 1179 กด 5 หรือที่เว็บไซต์ กบช. ที่ www.gpf.or.th ได้ตลอด 24 ชม.

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบช. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th



ข่าว

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

www.gpf.or.th

เขียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

กบข.ปรับกลยุทธ์ลงทุนใน-ต่างประเทศ

กบข.เตรียมปรับกลยุทธ์การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ หลัง ครม.อนุมัติ "ลงทุนตลาดหุ้น - อสังหาริมทรัพย์ - ลงทุนต่างประเทศ" เพิ่ม

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พ.ศ.2546 เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กบข.สามารถขยายสัดส่วนการลงทุนไปสู่กลุ่มสินทรัพย์ที่จะสามารถรองรับอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวได้ดี และเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนต่อไป

ทั้งนี้ สาระสำคัญโดยสรุปของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว คือการแก้ไขเพิ่มวงเงินลงทุนให้มากขึ้น ได้แก่ การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น เมื่อรวมกับทุกบริษัท จากเดิมต้องไม่เกิน 20% เป็นต้องไม่เกิน 30% ของเงินกองทุน และการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จาก 5% เป็น 8% ของเงินกองทุน รวมทั้งการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศจาก 10% เป็นไม่เกิน 15% ของเงินกองทุน

เลขาธิการ กบข. กล่าวเพิ่มเติมว่า " กบข.อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ตลาดเพื่อปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ หลังจากนี้ ครม.อนุมัติ ให้สามารถเพิ่มน้ำหนักการลงทุน ทั้งนี้ ในส่วนของการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในต่างประเทศของ กบข. ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงการลงทุนที่ดี เนื่องจากแนวโน้มการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นในต่างประเทศมีความผันผวนต่ำเมื่อเทียบกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทย

ส่วนการเพิ่มน้ำหนักลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จาก 5% เป็น 8% ก็ถือเป็นสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนต่อเนื่อง และหลักการสำคัญในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ เช่น อาคารสำนักงานให้เช่า ที่ความต้องการตลาดมีสูง และค่าเช่าสามารถปรับเพิ่มได้ตามแนวโน้มเงินเฟ้อ ซึ่งทำให้ผลตอบแทนเอาชนะเงินเฟ้อได้ นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุนในตราสารหนี้ กบข. ยังได้ปรับเกณฑ์ระยะเวลาการลงทุนให้ยาวขึ้น เนื่องจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเริ่มทรงตัวในช่วงปลายปีนี้ และเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีหน้าคาดว่าจะเริ่มชะลอตัว และอาจปรับตัวลดลง

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th



ข่าว

กองทุนป้องกันบ้านเนบียาเซกิส

www.gpf.or.th

เขียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

กบข.เอาใจสมาชิกด้วยบริการสอบถามข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทาง Chat และ Co-Browse

กบข. เอาใจสมาชิกด้วยบริการสอบถามข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ด้วยบริการ Chat และ Co-Browse ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส

นางอมฤตา สุวรรณจินดา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าปัจจุบันเป็นยุคสังคมข้อมูลข่าวสารที่ต้องการอาศัยความรวดเร็วฉับไวอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินงานของ กบข. ในปัจจุบัน ที่ได้พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการบริการตอบข้อสอบถามแก่สมาชิกทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันการบริการสมาชิกภายใต้ระบบ Internet Contact Center ด้วยรูปแบบ Chat และ Co-Browse นั้นเป็นบริการที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกที่ชื่นชอบการใช้อินเทอร์เน็ต เนื่องจากสามารถใช้สื่อสารโต้ตอบได้ในทุกคำถามเกี่ยวกับ กบข. โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบกลับในทันที

โดยรูปแบบบริการ Chat หรือบริการผ่านการพิมพ์ข้อความโต้ตอบระหว่างกันบนเว็บไซต์ จะเป็นบริการที่ให้ข้อมูลและตอบคำถามต่างๆ แก่สมาชิกโดยการพิมพ์สนทนาโต้ตอบระหว่างกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเมื่อสมาชิกติดต่อเข้ามาผ่านเว็บไซต์ กบข. ที่ www.gpf.or.th ที่เมนูข้อมูลประชาสัมพันธ์ หัวข้อติดต่อ กบข. แล้วเลือกหัวข้อ Web Chat ก็จะสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ กบข. เพื่อรับบริการติดต่อสอบถามข้อมูลทุกเรื่องเกี่ยวกับ กบข. ได้ในทันที

ส่วนบริการ Co-Browse หรือบริการให้คำแนะนำช่วยเหลือเมื่อเข้ามาใช้บริการใน เว็บไซต์ ระบบจะทำการเชื่อมต่อหน้าจอคอมพิวเตอร์ของสมาชิกและเจ้าหน้าที่ของ กบข. ให้อยู่ในหน้าจอเดียวกันโดยอัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถแนะนำและอธิบายข้อมูลหรือขั้นตอนวิธีการต่างๆ เช่น วิธีการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ กบข. รวมทั้งการกรอกข้อมูลต่างๆ เป็นต้น ด้วยรูปแบบการผสมผสานการทำงานระหว่างบริการทาง Chat และ Co-Browse ในเวลาเดียวกัน นอกเหนือจากที่สมาชิกสามารถติดต่อศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. ได้จากทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์ จดหมาย และการติดต่อที่



ข่าว

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เขียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

กบข.กำหนดตัวเปรียบเทียบวัดฝีมือผู้จัดการกองทุน

กบข.ตีกรอบหลักเกณฑ์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานผู้จัดการกองทุน ที่...
จากกบข.บริหารพอร์ต 5.4 หมื่นล้านบาท พร้อมประเมินผลการดำเนินงานทุก 3 เดือน

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ กบข. ที่มุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นมืออาชีพ ยกระดับสูงการเป็นสถาบันเงินออมระดับมาตรฐานสากล กบข.ได้กำหนดหลักเกณฑ์เปรียบเทียบวัดมาตรฐานการบริหารพอร์ตตราสารทุน และตราสารหนี้ สำหรับผู้จัดการกองทุนที่ได้รับการคัดเลือกจาก กบข. ให้บริหารสินทรัพย์มูลค่ากว่า 54,600 ล้านบาท

สำหรับผู้จัดการกองทุนที่ได้รับการคัดเลือกให้บริหารพอร์ตลงทุนในตราสารทุน 6,000 ล้านบาท ที่ กบข.จัดสรรให้แต่ละ 1,200 ล้านบาท มี 5 ราย ประกอบด้วย บลจ.กสิกรไทย บลจ.วรรณ บลจ. ทิสโก้ บลจ.อเบอร์ดีน และบลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) โดยเงื่อนไขการบริหารพอร์ตตราสารทุน มีทั้งบริหารในเชิงรุก หรือ Active และบริหารพอร์ตการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนตามความเสี่ยงของ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ หรือ Enhanced

ทั้งนี้ เกณฑ์วัดการบริหารพอร์ตตราสารทุน ผู้จัดการกองทุนที่บริหารแบบเชิงรุก (Active) จะต้องให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี SET50 Total Return Index ร้อยละ 3 ต่อปี ซึ่ง บลจ.ที่ได้รับการคัดเลือกประกอบด้วย บลจ.ทิสโก้ บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) และบลจ.อเบอร์ดีน ส่วนผู้จัดการกองทุนที่บริหารแบบ Enhanced ซึ่งเงื่อนไขการบริหารพอร์ตต้องให้ผลตอบแทนมากกว่า SET50 Total Return Index ร้อยละ 2 ต่อปี คือ บลจ.กสิกรไทย และ บลจ.วรรณ

สำหรับผู้จัดการกองทุนที่ได้รับการคัดเลือกให้บริหารพอร์ตตราสารหนี้ 48,600 ล้านบาท กบข.จัดสรรให้แต่ละ 8,100 ล้านบาท มี 6 ราย ประกอบด้วย บลจ.ทิสโก้ บลจ.วรรณ ธนาคารกรุงเทพ บลจ.ไอเอ็นจี บลจ.เอ็มเอฟซี และ บลจ.กสิกรไทย

ทั้งนี้ เกณฑ์วัดผลการบริหารพอร์ตตราสารหนี้ ผู้จัดการกองทุนที่บริหารแบบเชิงรุก (Active) ต้องให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์เปรียบเทียบร้อยละ 1.25 โดย บลจ.ที่ได้รับการคัดเลือกคือ บลจ.ไอเอ็นจี บลจ.เอ็มเอฟซี และ บลจ.กสิกรไทย ส่วนผู้จัดการกองทุนที่บริหารแบบ Enhanced ซึ่งเงื่อนไขการบริหารพอร์ตต้องให้ผลตอบแทนสูงกว่าเกณฑ์เปรียบเทียบร้อยละ 0.75 ประกอบด้วย บลจ.ทิสโก้ บลจ.วรรณ และธนาคารกรุงเทพ

เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. กล่าวอีกว่า การจัดสรรเงินจำนวน 54,600 ล้านบาทให้ผู้จัดการกองทุนภายนอกบริหาร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25-30 ของมูลค่าทรัพย์สิน โดยมีเงื่อนไขบริหารพอร์ต 3 ปี และมีการประเมินผลทุก 3 เดือน

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th



ข่าว

กองทุนเพื่อเป้าหมายการเกษตร

www.gpf.or.th

กบข. ก้าวสู่ผู้นำธรรมชาติรายแรกในทวีปเอเชีย

กบข. ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำระดับโลก นับได้ว่า กบข. เป็นนักลงทุนสถาบันแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับคัดเลือก

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ล่าสุดได้รับเชิญจาก UNEP (United Nation Environment Programme) ให้เข้าร่วมเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (PRI : Principles for Responsible Investment Board)ร่วมกับผู้บริหารองค์กรชั้นนำของโลก อาทิ British Telecom Pension Scheme , CalPERS เป็นต้น นับได้ว่า กบข. เป็นนักลงทุนสถาบันแห่งแรกในทวีปเอเชียที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว

สำหรับภารกิจที่สำคัญของคณะกรรมการการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นจะต้องดำเนินการประชุมทางไกล (Conference Call) เดือนละครั้ง นอกจากนี้ยังมีการเดินทางไปประชุมร่วมกันปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ รวมทั้งผลักดันให้สถาบันการลงทุนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหลักความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อนักลงทุน รวมทั้งเพื่อให้นักลงทุนร่วมมือกันขยายผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติการเพื่อสานต่อหลักการร่วมกันต่อไป

นายวิสิฐ กล่าวอีกว่า การที่ กบข. ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ถือเป็นเครื่องมือสะท้อนถึงความสำเร็จในการบริหารงานอีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายของ กบข. ที่มุ่งสู่การเป็นนักลงทุนสถาบันที่มีมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างหลักการค้ากับดูแลที่ดี (Corporate Governance) และช่วยส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่ยั่งยืนซึ่งตลอดในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา กบข. ได้มีการปรับปรุงพัฒนาแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง เมื่อเดือนเมษายน 2549 ที่ผ่านมา กบข. ได้เข้าร่วมพิธีลงนามร่วมกับนักการลงทุนสถาบันชั้นนำของโลก เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นนักลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักธรรมาภิบาล โดยมีนายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ เป็นประธานการลงนาม

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th



ข่าว

กองทุนเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภาวะวิกฤตการเงินในเอเชีย

www.gpf.or.th

กบข. ประกาศความเป็นผู้นำในการกระตุ้นและส่งเสริมการออมมีอาชีพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กบข. ประกาศความเป็นผู้นำในการกระตุ้นและส่งเสริมการออมมีอาชีพผ่านโครงการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ป้อนความรู้ให้คนไทยหันมาเก็บออมมากขึ้นรองรับวัยเกษียณ

นางอมฤตา สุวรรณจินดา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า มีผลการศึกษาพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจากการออมหลังการเกษียณอายุ ดังนั้น กบข. ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการบริหารเงินออมระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุ จึงพยายามส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารเงินออมมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ โครงการเรียนรู้ผ่านระบบการศึกษาออนไลน์ หรือ GPF e-learning ที่ www.gpfelearning.com นับเป็นช่องทางหนึ่งที่ กบข. ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรพร้อมให้บริการแล้ว 13 หลักสูตร โดยล่าสุด กบข. เปิดหลักสูตรเพิ่มเติมในหัวข้อชื่อ "สัมมนาวิถีใหม่ของการออม" ซึ่งได้รวบรวมความรู้จากวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน การลงทุน และผู้ทรงคุณวุฒิมากมายที่มาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์และให้ข้อคิดในมุมมองต่างๆ

สำหรับหลักสูตรดังกล่าวจะทำให้ผู้เรียนได้ทราบแนวทางปฏิบัติระบบบำเหน็จบำนาญเพื่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมั่นคง และจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของทางภาครัฐและภาคเอกชนเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนบำนาญแห่งชาติ และมีมติใหม่ของการออมซึ่งเป็นประโยชน์กับประเทศไทยต่อไป

นอกจากหลักสูตรข้างต้นแล้ว กบข. ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์หรือ TSI เพิ่มหลักสูตร "กองทุนรวม" พร้อมแบบทดสอบเรื่องกองทุนรวม เพื่อเสริมสร้างความรู้สำหรับนักลงทุนผู้สนใจอีกด้วย หากสนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ในการลงทะเบียนและเลือกหลักสูตรเกี่ยวกับ www.gpfelearning.com สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด6 ทาง member@gpf.or.th

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th



ข่าว

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

www.gpf.or.th

กองการเจ้าหน้าที่	
วันที่ 4 กย. 2549	ปี 1953
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบเวลา 13-53	
<input type="checkbox"/> กทบ.	<input type="checkbox"/> กอพ.
<input checked="" type="checkbox"/> สบค.	<input type="checkbox"/> กสป.
<input type="checkbox"/> สบพ.	<input type="checkbox"/>

เขียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

กบข.พัฒนายุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรมุ่งสู่สถาบันเงินออมชั้นนำ

กบข. เร่งพัฒนายุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร เดินหน้าวางแผนบริหารจัดการด้านกำลังคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนแม่บท พ.ศ. 2549-2552

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าในปัจจุบัน กบข. มีโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อมุ่งยกระดับการทำงานของ กบข. ให้สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกและการเปลี่ยนแปลงของบริบทที่แวดล้อมการทำงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ กบข. สามารถดำเนินงานตามแผนแม่บท พ.ศ.2549-2552 และแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบัน กบข. ได้มุ่งเน้นเรื่องของการวางแผนบริหารจัดการด้านกำลังคนของ กบข. หรือ Workforce Planning ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ (Effectiveness) และประสิทธิผล (Efficiency) ของการทำงานทั้งในทางตรงและทางอ้อมได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เรื่องการวางแผนบริหารจัดการด้านกำลังคนของ กบข. นั้น ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการวางแผนกำลังคนเชิงปริมาณหรือ Manpower Planning เหมือนเช่นอดีต แต่ยังรวมถึงการวางแผนการบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคลในทางลึก ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของทรัพยากรบุคคลให้สามารถทำงานได้ตรงกับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์และธุรกิจขององค์กร รวมทั้งสามารถนำประสิทธิภาพดังกล่าวมาใช้ในงานได้อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

ดังนั้น เรื่องดังกล่าวจะครอบคลุมการวางแผนที่เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยด้านปริมาณจะมุ่งเน้นจำนวนบุคลากรที่เหมาะสมในแต่ละงาน การกำหนดค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้านบุคลากรที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพในการทำงาน ส่วนด้านคุณภาพนั้น จะจัดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ของพนักงานตามความรู้ความสามารถที่ต้องการ (Competency) ของแต่ละตำแหน่ง รวมทั้งมีการกำหนดเป้าหมายการทำงาน (KPI) และมีกระบวนการประเมินผลและติดตามงานของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนและความพึงพอใจสูงสุดให้กับสมาชิกของ กบข.

เขียน *K-อทก*
เพื่อโปรดดำเนินการ
กมล
ท.สบค.
15/9/49

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th

กรมประชาสัมพันธ์

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

www.gpi.or.th

เขียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

กองการเจ้าหน้าที่

วันที่ 26 ก.ย. 2549 10.07

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบเวลา 10.07

<input type="checkbox"/> กพท.	<input type="checkbox"/> กพท.
<input checked="" type="checkbox"/> สบค.	<input type="checkbox"/> สบค.
<input type="checkbox"/> สบพ.	<input type="checkbox"/> สบพ.

๒๕๔๙

เรียน

น.อภท.

เพื่อโปรดดำเนินการ

[Handwritten signature]

ห.สบค.

26 ก.ย. 49

กบข. จับมือ เอไอเอ - ไทยประกันชีวิต - เมืองไทยประกันชีวิต
เสนอโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุขแก่สมาชิก

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ เอไอเอ ไทยประกันชีวิต และเมืองไทยประกันชีวิต นำเสนอประกันชีวิตเปี่ยมสุขแก่สมาชิก กบข. กว่า 1.17 ล้านคน โดยจะเริ่มโครงการ 2 ตุลาคมนี้

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการประกันชีวิตเพื่อสมาชิก กบข. ร่วมกับบริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสซูแรนส์ จำกัด หรือเอไอเอ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ในการจัดทำโครงการสวัสดิการประกันชีวิตเปี่ยมสุขพิเศษภายใต้ชื่อ "โครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข" เพื่อเสนอแก่สมาชิก กบข. ครอบครัว และเครือญาติ

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการ กบข. เปิดเผยว่า "โครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุขที่ กบข. จัดทำขึ้นนี้ ถือเป็นทางเลือกประกันที่มั่นคงให้กับสมาชิกและครอบครัว รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการออมเงินเพื่อแผนการต่าง ๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินเพื่อใช้ยามเกษียณ ยามเจ็บไข้ หรือยามฉุกเฉิน โดยให้สมาชิกได้เลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองและครอบครัวในอัตราเบี้ยประกันพิเศษจากบริษัทประกันชีวิตที่มั่นคง มีความพร้อมในการให้บริการแก่สมาชิกทั่วประเทศ โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป "

นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหาร บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสซูแรนส์ จำกัด (เอไอเอ) เปิดเผยว่า "เอไอเอรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจาก กบข. อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เราได้ร่วมกับ กบข. ในการนำเสนอโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุขแก่สมาชิกมาก่อนหน้านี้ โดยที่ผ่านมา เอไอเอได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกกว่า 149,000 คนเข้าร่วมโครงการ คิดเป็นวงเงินทุนประกันสูงถึง 18,000 ล้านบาท

เอไอเอมั่นใจว่ากรมธรรม์ทั้ง 5 แบบที่บริษัทออกแบบเป็นพิเศษในครั้งนี้ จะสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก กบข. ในทุกระดับและทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ เอไอเอยังมีตัวแทนมืออาชีพมากกว่า 70,000 คนที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรมธรรม์ และมีบริการหลังการขายที่จะอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ทั้งศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ที่ให้บริการแบบครบวงจร AIA Call Center 1581 และบัตร AIA Care Card ที่ใช้แสดงเมื่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ก็สามารถรับการรักษาได้ตามสิทธิความคุ้มครองโดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด"

ดร. อภิรักษ์ โทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เปิดเผยว่า "ไทยประกันชีวิตมีความยินดีที่ได้รับเกียรติจาก กบข. ให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข เพื่อสร้างสวัสดิการและความคุ้มครองชีวิตแก่ข้าราชการสมาชิก กบข. ทั่วประเทศ

นอกจากการมอบความคุ้มครองและผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่คุ้มครองแล้ว สมาชิก กบข. ที่ทำประกันชีวิตกับไทยประกันชีวิต ยังจะได้รับสิทธิพิเศษด้านบริการมากมาย ดังนี้

- ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ ที่ให้บริการฉุกเฉินทางการแพทย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ไทยประกันชีวิตแคร์ เซนเตอร์ ที่เป็นศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและข้อติดขัดต่างๆ
- ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เครือข่ายกว่า 160 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
- ไทยประกันชีวิตอีซีเปย์ ช่วยอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันครอบคลุมถึง 10 ช่องทาง"

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด กล่าวถึงการได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในพันธมิตรของโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุขว่า "บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกจาก กบข. ให้เป็นพันธมิตรในโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมแผนประกันชีวิตที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกรวมทั้งสิ้น 5 แผนประกัน ประกอบด้วย แผนประกันชีวิตเปี่ยมสุข Happy Life แผนประกันชีวิตเปี่ยมสุข Happy Family แผนประกันชีวิตเปี่ยมสุข เบญจทรัพย์ 10/5 แผนประกันชีวิตเปี่ยมสุข Smart Retirement และแผนประกันชีวิตเปี่ยมสุขตลอดชีพชำระเบี้ยครบอายุ 55 ปี (มีเงินปันผล) นอกจากนี้ยังมีสัญญาเพิ่มเติมมากมาย ซึ่งทั้งแผนประกันชีวิตและสัญญาเพิ่มเติมที่เข้าร่วมโครงการจะมีอัตราเบี้ยที่พิเศษกว่าปกติทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมทีมขายที่ได้รับคัดสรรสำหรับเข้าร่วมโครงการนี้โดยเฉพาะมากกว่า 1,000 คน ซึ่งทุกคนมีความพร้อมที่จะเข้าถึงหน่วยงานราชการต่างๆ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งการให้บริการหลังการขาย โดยสมาชิก กบข. สามารถใช้บริการได้จากสาขาของบริษัททั่วประเทศ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้นสำหรับลูกค้าในโอกาสต่อไป"

สมาชิก กบข. ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลของโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุขได้ที่

- AIA Call Center โทร.1581 กด 6 ต่างจังหวัด โทร.(02) 1581 กด 6
- เมืองไทยประกันชีวิต โทร. 1766 กด 6
- ไทยประกันชีวิต ติดต่อส่วนตลาดสถาบัน โทร. 0-2247-0247 ต่อ 2483 - 4

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th



ข่าว

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

www.gpf.or.th

เรียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

กบข. พลิกกลยุทธ์ลงทุนครึ่งปีหลังป้องกันความเสี่ยง

กองการเจ้าหน้าที่	
วันที่ 9 ก.ค. 2549	1530
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบเวลา 14.51	
<input type="checkbox"/> กทท.	<input type="checkbox"/> กอท.
<input checked="" type="checkbox"/> สบค.	<input type="checkbox"/> สกท.
<input type="checkbox"/> สบข.	<input type="checkbox"/> _____

กบข. เผยกลยุทธ์การลงทุนครึ่งปีหลังสู้ปัญหาเงินเฟ้อ ดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ที่ปรับตัวสูงขึ้น

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีหลังนับจากนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าการลงทุนในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมต้องประสบกับภาวะการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้ นักลงทุนทั้งรายย่อยและนักลงทุนสถาบันอย่าง กบข. จึงต้องปรับนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาพตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วยเช่นกัน ด้วยการจัดทำกรอบการบริหารความเสี่ยงให้รัดกุมยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยเทคนิคและวิธีการสมัยใหม่เพื่อป้องกันความผันผวนต่าง ๆ พร้อมกันนี้ กบข. ยังได้ทำการศึกษาโอกาสการลงทุนอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นทั้งในและต่างประเทศจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 ของเงินกองทุน การกระจายการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 8 เพื่อเพิ่มผลตอบแทนในส่วนของค่าเช่าเพราะที่ผ่านมาผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ รวมถึงการปรับการลงทุนในตราสารให้มีอายุยาวขึ้น เนื่องจากคาดการณ์ว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีหลังจะปรับตัวขึ้นอีกเล็กน้อย

นอกจากนี้ นายวิสิฐยังเปิดเผยเพิ่มเติมต่อไปอีกว่าแม้ในช่วงครึ่งปีหลัง สภาพการณ์ต่าง ๆ จะทำให้การลงทุนยากขึ้น แต่ กบข. ยังคงเชื่อมั่นว่า ด้วยการดำเนินการภายใต้นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน ซึ่งมีการวิเคราะห์และติดตามสภาพตลาดเงินตลาดทุนอย่างใกล้ชิด และด้วยการบริหารความเสี่ยงภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง จะช่วยให้ กบข. สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระดับที่น่าพอใจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

เรียน *ก.อท.*
เพื่อโปรดดำเนินการ
ส.สบค.
ห.สบค.
๑๐.๗.๒๕๔๙

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th



มูลนิธิส่งเสริมการออมทรัพย์

ข่าว

กองทุนเพื่อป้องกันภัยทางการเงิน

www.gpf.or.th

กบข.ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มอีก 3 พันล้านบาทซื้อตึก Diethelm Towers มั่นใจสร้างผลตอบแทนที่ดี

กบข. ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพิ่มอีก 3 พันล้านบาทซื้อตึก Diethelm Towers มั่นใจสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว นอกจากนี้จะเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนทางหนึ่งแล้ว ยังเป็นโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยลดต่ำลงและภาวะความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยระยะยาวอีกด้วย ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนั้น กบข. ได้ซื้อกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร Diethelm Towers ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 93/1 ถนนวิบูลย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประกอบด้วย 2 อาคาร คืออาคาร Tower A สูง 18 ชั้น และ Tower B สูง 16 ชั้น ตั้งอยู่บนพื้นที่ 7.5 ไร่ มีพื้นที่เช่ารวม 30,000 ตารางเมตร มีลูกค้าเช่าอยู่แล้วประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามแนวทางที่คณะกรรมการจัดการลงทุน และคณะกรรมการ กบข. กำหนด ด้วยงบประมาณลงทุน 2,998 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาดังกล่าว กบข. เห็นว่าอาคารดังกล่าวอยู่ในทำเลที่ดี คือ อยู่ในย่านใจกลางแหล่งธุรกิจ มีอัตราการเช่าพื้นที่สูง มีผู้เช่ารายใหญ่ที่มีสัญญาเช่าระยะยาว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ในระดับหนึ่ง และคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งที่ผ่านมาผลตอบแทนจากการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ของ กบข. โดยรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 7-8 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ นายวิสิฐยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ของ กบข. นั้น จะเป็นการลงทุนในประเภทอาคารที่ให้รายได้จากค่าเช่า เนื่องจากผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ รายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จะยังคงให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ โดยปัจจุบัน กบข. ได้ลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน 3.9 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ซึ่งประกอบด้วย อาคารจัตุรัสจามจุรี อาคารบางกอกซิดีทาวเวอร์ อาคารซัมเมอร์เซท เลคพอยท์ และอาคาร Diethelm Towers

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th



ข่าว

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

www.gpf.or.th

กบข. หนุนแผนพัฒนาตลาดเงินตลาดทุน กระตุ้นการออมระยะยาว

กบข. หนุนแผนพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศ ที่มุ่งส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อรองรับวัยเกษียณ เผยในอนาคตรัฐจำเป็นต้องเข้ามาสนับสนุนและกระตุ้นการออมมากขึ้น และในอนาคต กบข. ยังมีโครงการเพื่อกระตุ้นการออมในระยะยาว

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า จากพันธกิจด้านหนึ่งของ กบข. ในแผนแม่บทฉบับปัจจุบันที่จะยกระดับมาตรฐานนักลงทุนสถาบันของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินตลาดทุนของประเทศ กบข. ได้ทำการศึกษา และได้ขอสรุปจากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่อยู่ในธุรกิจการออมและการลงทุนว่า ภาครัฐปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการออมมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

นอกจากนั้น จากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การสร้างมูลค่าการออมการลงทุนให้เกิดขึ้นภายในประเทศ รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการออมมีความสำคัญ จึงมีความจำเป็นที่ กบข. จะต้องช่วยผลักดันการออมให้เกิดขึ้น เนื่องจากปัจจัยต่างๆ อาทิ การพัฒนาให้เกิดแหล่งเงินทุนในประเทศจากกองทุนเงินออมต่างๆ จะช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรณีที่กู้เงินจากต่างประเทศมาลงทุน หรือการที่ปัจจุบันภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ การนำเงินออมไปลงทุนจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา การขยายตัวของธุรกิจจัดการลงทุนอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวของกองทุนรวมเพื่อการเกษียณอายุ (Retirement Mutual Fund - RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long-term Equity Fund - LTF) ซึ่งจะเห็นได้ว่าประชาชนมีความตื่นตัวในด้านการออมการลงทุน ทั้งนี้ เนื่องจากการที่ภาครัฐให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี มีนโยบายกระตุ้นการออมอื่นๆ และมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ กบข. ตั้งใจที่จะมีส่วนในการผลักดัน ไม่ว่าจะเป็นการทำผ่านนโยบายการออมเพิ่ม การทยอยขอรับเงินคืน หรือเพิ่มช่องทางการลงทุนใหม่ รวมทั้งมีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพที่จะทำให้ กบข. ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ ก็เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกในการเตรียมตัวเข้าสู่วัยเกษียณอย่างมั่นคง และเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติส่วนรวมต่อไป

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th



ข่าว

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

www.gpf.or.th

เรียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

กบข.สรุปยอดผู้ใช้สวัสดิการล่าสุด

กบข.ปลื้มในความสำเร็จหลังจากการให้สวัสดิการพิเศษให้กับสมาชิกในช่วงที่ผ่านมา ทุกสวัสดิการมุ่งเน้นแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เชื่อมกันเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

นายวิสิฐ ดันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึงความสำเร็จในการนำเสนอสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกตลอดเวลาที่ผ่านมา ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ชะลอตัว และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูง ส่งผลให้สภาพคล่องในการใช้จ่ายของสมาชิก กบข. ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ในส่วนของกบข. ในฐานะสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่หนึ่งในการจัดสรรสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก ได้ตระหนักถึงการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของสมาชิก ซึ่งพบว่าสวัสดิการต่างๆ ที่กบข.จัดให้บริการกับสมาชิกได้รับความสนใจใช้สิทธิประโยชน์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเกือบทุกโครงการที่ กบข.จัดขึ้นนั้นมียอดสูงเกินเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ทั้งสิ้น และที่สำคัญอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่สถาบันการเงินคิดกับลูกค้าทั่วไป

จากข้อมูลปัจจุบันพบว่าโครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ล่าสุดมีสมาชิกยื่นกู้ทั้งหมด 57,123 ราย โดยมีวงเงินขึ้นกู้ 44,519 ล้านบาท โครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุขมีสมาชิกสนใจร่วมโครงการจำนวน 145,279 ราย คิดเป็นทุนประกันทั้งสิ้น 18,334 ล้านบาท โครงการ กบข.อุ่นใจประกันภัยพิพห มียอดรวมทั้งหมด 20,367 ราย เป็นทุนประกันทั้งสิ้น 2,425 ล้านบาท

หากสมาชิก กบข. ท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆ ของ กบข. สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ กบข. ที่ www.gpf.or.th ที่เมนูสมาชิก หัวข้อสวัสดิการสมาชิก หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 หรือที่ member@gpf.or.th

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th



ข่าว

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

www.gpf.or.th

เขียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป สมาชิก กบข. ที่เกษียณอายุราชการปี 49 เริ่มยื่นเรื่องรับเงินคืนได้

กบข. แนะนำสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการปี 2549 นี้ ให้ยื่นเอกสารขอรับเงินคืนที่ครบถ้วนถูกต้องตั้งแต่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป เพื่อความรวดเร็วในการขอรับเงินคืน

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึงวิธีการยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจาก กบข. สำหรับสมาชิกที่จะเกษียณในปี 2549 นี้ ว่า ในปีนี้จะมีสมาชิก กบข. ที่เกษียณอายุราชการราว 7,200 คน คิดเป็นงบประมาณที่จะต้องจ่ายคืนแก่สมาชิกทั้งสิ้นกว่า 4,200 ล้านบาท โดยสมาชิกที่จะเกษียณในปีนี้ สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินคืนโดยผ่านส่วนราชการต้นสังกัดได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจ่ายเงินคืนให้กับสมาชิกให้ได้ภายใน 7 วันทำการ หลังจากที่ กบข. ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง กบข. จึงขอความร่วมมือสมาชิกที่จะเกษียณในปี 2549 นี้ทุกท่าน กรุณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารในการยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินคืนจาก กบข.

สมาชิก กบข.ทุกท่านขอรับคำปรึกษาถึงวิธีการและหลักฐานเอกสารที่ใช้ในการยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินคืนไม่ว่าด้วยเหตุเกษียณอายุราชการหรือพ้นสมาชิกภาพทุกเหตุ ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 หรือที่ member@gpf.or.th ทุกวันเวลาทำการ หรือขอรับคำแนะนำกรณีพ้นสภาพได้ทางโทรสาร 1179 กด 5 หรือที่เว็บไซต์ กบข. ที่ www.gpf.or.th

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th



ข่าว

กองคุณแก่เหนือบ้านนาข้าวสารเกษม

www.gpf.or.th

เขียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

กบข. เร่งทำแบบสำรวจความพึงพอใจสมาชิก ปทุมธานี ทางการทำงาน

กองการเจ้าหน้าที่	
วันที่ 26 ก.ค. 2549	1586
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบเวลา	13.25
<input type="checkbox"/> กทบ.	<input type="checkbox"/> กอท.
<input checked="" type="checkbox"/> ส.บ.ค.	<input type="checkbox"/> ส.บ.ป.
<input type="checkbox"/> ส.บ.ท.	<input type="checkbox"/> <i>One</i>

กบข. เตรียมสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกต่อการดำเนินงานของกบข. เพื่อนำมาใช้ในการปรับกลยุทธ์การให้บริการในอนาคต หวังปรับปรุงพัฒนาและเสริมจุดแข็งในการทำงาน

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดทำ การสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกต่อ กบข. ประจำปี 2549 ว่าเป้าหมายหลักอย่างหนึ่งในการดำเนินการดำเนินงานของ กบข. คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิก ซึ่งที่ผ่านมา กบข. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการแก่สมาชิก คือ สามารถตอบสนองความคาดหวังของสมาชิกได้ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสร้างความประทับใจให้กับสมาชิก

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดในเดือนสิงหาคมนี้ กบข. จะดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกต่อการดำเนินงานของ กบข. โดยหน่วยงานภายนอกเข้ามาทำหน้าที่สำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นกลางมากที่สุด สำหรับวัตถุประสงค์ในการทำการสำรวจความพึงพอใจในครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน กบข. ได้ทราบว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์กร สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก และทำให้เกิดความพึงพอใจต่อองค์กรมากน้อยเพียงใด และนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามนโยบายคุณภาพต่อไป

ทั้งนี้ กลุ่มข้าราชการที่ กบข. ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจในครั้งนี้ได้มาจากการกระจายการเก็บกลุ่มตัวอย่างข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ทั้ง 12 ประเภท จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างกว่า 2,000 ราย ทั้งจากกลุ่มสมาชิกที่ยังดำรงสมาชิกภาพ ณ ปัจจุบัน และกลุ่มสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพภายในปี 2548 ที่ผ่านมาจากในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

การดำเนินการสำรวจของ กบข. ในครั้งนี้ เป็นการสำรวจความพึงพอใจในทุกๆ ด้านของ กบข. ทั้งด้านการบริการสมาชิก ด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร ด้านภาพลักษณ์ของ กบข. และด้านความคิดเห็นของสมาชิกต่อการบริการของ กบข. เพื่อคืนเงินแก่สมาชิกที่พ้นสภาพ

นอกจากนี้ จากผลสรุปการวิจัยจะได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์สภาพจุดอ่อน - จุดแข็งในการดำเนินงานของ กบข. รวมทั้งการประเมินความสำเร็จของการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยเอื้อประโยชน์ในการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กบข. แก่สมาชิกต่อไปในอนาคตด้วยเช่นกัน

เขียน

ห.งท.

เพื่อโปรดดำเนินการ

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th

ชั้น 4 อาคารเลขที่ 990 ถนนพหลโยธิน 4 ซอย บางรัก กทม. 10500 โทร. 1179 โทรสาร 0-2636-0603-4
www.gpf.or.th e-mail : member@gpf.or.th

ห.ส.บ.ค.

26/กค/49

.....



ข่าว

กองทุนเพื่อป้องกันภัยสาธารณะ

www.gpf.or.th

กบข. เปิดช่องทางติดตามรายงานประจำปี 2548 ได้ทางเว็บไซต์ กบข.ที่ www.gpf.or.th

กบข. เปิดช่องทางติดตามข้อมูลรายงานประจำปี 2548 ได้ทางเว็บไซต์ กบข. ที่ www.gpf.or.th

นางอมฤตา สุวรรณจินดา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าขณะนี้ กบข. ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2548 ไปยังสำนักงานคลังจังหวัดทุกแห่งเพื่อกระจายให้แก่ส่วนราชการผู้เบิกทุกแห่งทั่วประเทศกว่า 8,000 แห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิก กบข. ทุกท่านสามารถติดตามอ่านได้จากส่วนราชการต้นสังกัดได้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ หากสมาชิกและประชาชนทั่วไปต้องการจะศึกษาข้อมูลดังกล่าว กบข. ได้จัดวิธีการอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้อีกช่องทางหนึ่ง โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดของรายงานประจำปี 2548 ได้จากเว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th ที่เมนูข้อมูลทั่วไป หัวข้อรายงานประจำปี

สำหรับเนื้อหาในรายงานประจำปี 2548 นั้น จะเป็นการแนะนำคณะกรรมการ กบข. ทุกท่าน และรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ กบข. ที่สำคัญ ทั้งด้านการบริหารเงินลงทุน การบริหารงานสมาชิก การบริหารองค์กร กิจกรรม กบข.ที่สำคัญในรอบปี 2548 และแนวโน้มของกองทุนโดยสรุป ช่องทางการติดต่อ กบข. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เปรียบเทียบกับปี 2547 ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ กบข. ในอนาคต

ทั้งนี้ การรายงานผลการดำเนินงานในรายงานประจำปี 2548 นี้ ถือเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ กบข. ยึดมั่นในการดำเนินงานมาโดยตลอด ซึ่งนอกจากจะเสริมสร้างให้องค์กรมีความชัดเจนและโปร่งใสต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทแล้ว ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้แก่สมาชิก ในฐานะที่ กบข. เป็นกองทุนบริหารเงินออมระยะยาวของข้าราชการที่มุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสมาชิก

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th



ข่าว

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

www.gpf.or.th

เรียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

กบข. ปลื้ม 5 ปีสินทรัพย์โตเท่าตัวขึ้นแตะ 3 แสนล้านบาท

เลขาธิการ กบข. ปลื้มผลการบริหารหลังครบรอบการดำรงตำแหน่ง 5 ปี กองทุนโตเท่าตัว โดยเพิ่มจาก 1.5 แสนล้านบาท เป็น 3 แสนล้านบาท เน้นความมั่นใจในการบริหารเงินออมสมาชิก ยึดมั่นสู่การเป็นองค์กรบริหารเงินบำนาญในระดับสากล

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ให้ความเห็นในโอกาสดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ครบ 5 ปี ในเดือนสิงหาคมนี้ว่านับเป็นความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่บริหารกองทุนเงินออมให้กับสมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 1.17 ล้านคน ได้มอบความไว้วางใจให้ กบข. ในการทำหน้าที่บริหารเงินออมเพื่อสร้างความมั่งคั่ง มั่นคง และปลอดภัย สำหรับการเป็นหลักประกันในวัยเกษียณของสมาชิก

ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หลังการเข้ามารับตำแหน่งเมื่อสิ้นปี 2544 กบข. เริ่มต้นบริหารเงินกองทุนที่ 158,600 ล้านบาท และในปัจจุบันขนาดกองทุนเพิ่มขึ้นเป็น 305,776 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่าตัว

" การบริหารเงินกองทุนขนาดใหญ่เช่น กบข. จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการบริหาร และการลงทุนเป็นอย่างมาก ซึ่งที่ผ่านมาจากรากฐานของระบบการบริหารงานที่ดี ส่งผลให้ผลประกอบการของกบข. เป็นที่น่าพอใจ และที่สำคัญเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเงินต้นเป็นหลัก" นายวิสิฐกล่าว

สำหรับนโยบายในการบริหารงานในอนาคต จะเน้นโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมให้มากขึ้น จากเดิม รวมทั้งยังได้มุ่งมั่นในการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (E-Pension) ทั้งในด้านบริหารจัดการองค์กร ด้านบริหารงานสมาชิก และด้านการบริหารเงินลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และที่สำคัญยังคงมุ่งมั่นในบทบาทความเป็นนักลงทุนสถาบันที่มีหลักการกำกับดูแลที่ดี และดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานที่ดีให้เกิดขึ้นในตลาดเงินตลาดทุนของประเทศไทยที่ยั่งยืนต่อไป

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th



ข่าว

กองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย

www.gpf.or.th

กบข. ใช้เกณฑ์วัดผลแบบมีจรรยาบรรณวัดผลตอบแทนการลงทุน

กบข. ใช้เกณฑ์วัดผลการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการลงทุน

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการวัดผลการดำเนินงานด้านการลงทุนของ กบข. คณะกรรมการ กบข. จึงได้กำหนดให้มีการใช้ตัวเทียบวัดผลการดำเนินงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้นเป็นการวัดผลรายปีส่วนระยะยาวเป็นการวัดผลโดยรวม ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับ กบข. ซึ่งเป็นกองทุนเงินออมระยะยาว ที่ผ่านมากลคณะกรรมการ กบข. กำหนดให้ กบข. ใช้ตัวเทียบวัดตามประเภทของกลุ่มตราสาร เช่น อัตราดอกเบี้ยวัดที่ใช้ในปัจจุบันสำหรับกลุ่มเงินฝากหรือตราสารหนี้ระยะสั้นคืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่ง สำหรับกลุ่มตราสารหนี้ระยะยาว ตัวเทียบวัดที่ใช้ในปัจจุบันคือดัชนีพันธบัตรรัฐบาลไทยของกลุ่มตราสารหนี้อายุ 3-7 ปีของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย และกลุ่มตราสารทุนตัวเทียบวัดที่ใช้ในปัจจุบันที่ใช้คือดัชนี SET50 เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการกำหนดตัวเทียบวัดการลงทุนที่ดีจะต้องสามารถสะท้อนความเป็นจริงของการลงทุนที่เกิดขึ้นของตลาดตราสารประเภทนั้นๆ และตัวเทียบวัดนั้นก็จะต้องเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เช่น การลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ ก็จะใช้ดัชนีที่เป็นตัวอ้างอิงที่ใช้กันทั่วโลก หรือดัชนีตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ก็จะใช้ในลักษณะเดียวกัน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลและประการสุดท้าย ตัวเทียบวัดหากเป็นกลุ่มของหลักทรัพย์แล้วนั้น ตัวเทียบวัดควรจะต้องประกอบด้วยหลักทรัพย์ต่างๆ ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายมากเพียงพอ เพื่อให้การลงทุนของผู้จัดการกองทุนสามารถเลือกลงทุนในหลักทรัพย์เดียวกับตัวเทียบวัดได้อย่างเพียงพอ สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลการลงทุนต่างๆ ของ กบข. ได้ทางเว็บไซต์ ที่ www.gpf.or.th ที่เมนูการลงทุน

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th



ข่าว

กองทุนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

www.gpf.or.th

เรียน กรมประชาสัมพันธ์ 026182376

กบข. เพิ่มน้ำหนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์

กองการเจ้าหน้าที่	
วันที่ 1 กย 2549	1936
หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบเวลา	14.07
<input type="checkbox"/> กทบ.	<input type="checkbox"/> กอท.
<input checked="" type="checkbox"/> ผบค.	<input type="checkbox"/> ผสพ.
<input type="checkbox"/> ผบห.	<input type="checkbox"/>

กบข.เผยเตรียมเพิ่มน้ำหนักในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกระจายความเสี่ยงการลงทุน
ซึ่งผลตอบแทนสูงเฉลี่ยประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ แกรมยังสามารถขยับตามเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
(กบข.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันนอกจาก กบข. จะบริหารพอร์ตการลงทุนในส่วนของตราสารหนี้ และ
ตราสารทุนแล้ว กบข. ยังมีความสนใจในการลงทุนประเภทอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย ซึ่งความคืบหน้า
ล่าสุดมีนโยบายที่จะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็น 8 เปอร์เซ็นต์ จากปัจจุบัน
5 เปอร์เซ็นต์ซึ่งได้ลงทุนไปแล้วประมาณ 4.1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น โดย กบข. จะได้ขยายการลงทุนใน
สินทรัพย์ใหม่ๆ เพิ่มเติม โดยประเภทสินทรัพย์ที่สนใจตอนนี้คือ อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน
และอาคารที่พักอาศัยให้เช่า

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กบข. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคาร 3 แห่ง ได้แก่ อาคาร
บางกอก ซิตี้ ทาวเวอร์ ถนนสาทร อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 และอพาร์ทเมนต์อีก 1 แห่ง คือ
ซัมเมอร์เซท เลคพอยท์ ถนนสุขุมวิท ซึ่งให้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และล่าสุด
เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา กบข. ได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่ม โดยใช้เงินลงทุน 2,998 ล้านบาท
ซื้อกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ดิแทสเซียม ทาวเวอร์ บนถนนวิฑู

" การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
นอกจากจะเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ยังเป็นช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่
สม่ำเสมอ ในภาวะที่ดอกเบี้ยมีความผันผวนสูงอีกด้วย" นายวิสิฐกล่าว

ทั้งนี้ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นับเป็นการลงทุนหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่สม่ำเสมอในระยะยาว เนื่องจากก่อให้เกิดรายได้ประจำจากค่าเช่า และอาจเกิดกำไรจากการ
เพิ่มค่าของทรัพย์สินในระยะยาวด้วย จึงถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่มีความมั่นคงสูง ดังนั้น จึงเป็นการ
กระจายการลงทุนที่ดีและถูกต้อง ตามนโยบายคณะกรรมการลงทุนของ กบข. ที่ให้ความสำคัญกับ
การจัดประเภทสินทรัพย์การลงทุน

เรียน น. ทบ

เพื่อโปรดดำเนินการ

(Signature)

ห. ผบค.

11/09/49

ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th

ชั้น 4 อาคารเลขที่ 990 ถ.พระราม 4 สี่ลม บางรัก กทม. 10500 โทร. 1179 โทรสาร 0-2036-0603-4

www.gpf.or.th e-mail : member@gpf.or.th